



ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน  
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเลือกตั้ง จำนวนกรรมการ การอำนวยความสะดวกเลือกตั้ง และการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน กำหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2564 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2560 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 จึงประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครประเภทคณาจารย์

1.1 ผู้แทนคณะ ส่วนงาน ไม่เกินจำนวนตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ในคราวนี้ ให้ได้รับการเลือกตั้ง โดยไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ได้แก่

คณะวิชา หรือส่วนงาน	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์	ไม่มีผู้สมัคร ประเภทคณาจารย์ จำนวน 2 คน	ผู้สมัครไม่เกินจำนวน กรรมการที่กำหนด ในข้อบังคับและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง ถือว่าผู้สมัคร ทั้งหมดได้รับการเลือกตั้ง โดยไม่ต้องมีการลง คะแนนเสียงและไม่ต้อง ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง  ส่วนกรรมการที่ไม่ครบ จำนวน ตามประกาศฯ ให้ดำเนินการเลือกตั้ง ทุกหกเดือน และเป็นไป ตามข้อบังคับ และ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ไม่มีผู้สมัคร ประเภทคณาจารย์ จำนวน 2 คน	
คณะโบราณคดี	1. อ.ดร.ทรงธรรม ปานสุกน 2. รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง	
คณะมัณฑนศิลป์	1. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ 2. อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา	
คณะศึกษาศาสตร์	1. อ.ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล 2. ผศ.ดร.บุญรอด ชาติยานนท์ ไม่มีผู้สมัคร ประเภทคณาจารย์ จำนวน 1 คน	
คณะวิทยาศาสตร์	1. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์ ไม่มีผู้สมัคร ประเภทคณาจารย์ จำนวน 2 คน	
คณะเภสัชศาสตร์	ไม่มีผู้สมัคร ประเภทคณาจารย์ (จำนวน 2 คน)	
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1. ผศ.ดร.เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ 2. ผศ.ดร.วันชัย ลีลากวีวงศ์ 3. อ.ธรรมวิเศษ ประเสริฐ	

M

คณะวิชา หรือส่วนงาน	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
คณะดุริยางคศาสตร์	1. อ.ดร.ภูมิภักดิ์ จารุประกร 2. อ.ดร.นลิน เพ็ชรอินทร์	ผู้สมัครไม่เกินจำนวน กรรมการที่กำหนด ในข้อบังคับและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง ถือว่าผู้สมัคร ทั้งหมดได้รับการเลือกตั้ง โดยไม่ต้องมีการลง คะแนนเสียงและไม่ต้อง ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
วิทยาลัยนานาชาติ	1. ผศ.ดร.จันทิมา บรรจงประเสริฐ ไม่มีผู้สมัคร ประเภทคณาจารย์ จำนวน 1 คน	
บัณฑิตวิทยาลัย	ไม่มีผู้สมัคร ประเภทคณาจารย์ จำนวน 2 คน	
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	1. ผศ.ชญาณิศ ต้นเทียน 2. อ.ศาสวัต บุญศรี	
คณะวิทยาการจัดการ	ไม่มีผู้สมัคร ประเภทคณาจารย์ จำนวน 3 คน	
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร	1. ผศ.ดร.อนวัช บุญญภักดี 2. รศ.อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ	

1.2 ผู้แทนคณะ ส่วนงาน ที่มีผู้สมัครเกินจำนวนตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ให้จัดการเลือกตั้ง ได้แก่

คณะวิชา หรือส่วนงาน	ชื่อ - นามสกุล	หมายเลข ประจำตัว	หมายเหตุ
คณะอักษรศาสตร์	1. อ.ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์	1	จัดการเลือกตั้งโดยให้ผู้มีสิทธิ ออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนน ออกเสียงเลือกตั้งในวัน เวลา ที่คณะกรรมการกำหนดตาม ประกาศคณะกรรมการฯ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
	2. ผศ.ดร.คมสัน ศีร์วงศ์วัฒนา	2	
	3. ผศ.พิพัฒน์ สุขะ	3	
	4. ผศ.ตะวัน วรรณรัตน์	4	

2. ผู้สมัครประเภทพนักงาน

2.1 ผู้แทนคณะวิชา ส่วนงาน และสำนักงานอธิการบดี ไม่เกินจำนวนตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ในคราวนี้ให้ได้รับการเลือกตั้ง โดยไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ได้แก่

คณะวิชา หรือส่วนงาน	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์	ไม่มีผู้สมัคร ประเภทพนักงาน จำนวน 1 คน	ผู้สมัครไม่เกินจำนวน กรรมการที่กำหนด ในข้อบังคับและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง ถือว่าผู้สมัคร ทั้งหมดได้รับการเลือกตั้ง โดยไม่ต้องมีการลง คะแนนเสียงและไม่ต้อง ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ส่วนกรรมการที่ไม่ครบ จำนวน ตามประกาศฯ ให้ดำเนินการเลือกตั้ง ทุกหกเดือน และเป็นไป ตามข้อบังคับ และ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1. นายสุเมธ ถาวร	
คณะโบราณคดี	1. น.ส.ชินาพัจน์ ศรีวิสัย	
คณะมัณฑนศิลป์	1. น.ส.มุกดา จิตพรมมา	
คณะอักษรศาสตร์	1. นายกฤษดา ไพรวรรณ์	
คณะศึกษาศาสตร์	ไม่มีผู้สมัคร ประเภทพนักงาน จำนวน 1 คน	
คณะวิทยาศาสตร์	ไม่มีผู้สมัคร ประเภทพนักงาน จำนวน 1 คน	
คณะเภสัชศาสตร์	ไม่มีผู้สมัคร ประเภทพนักงาน จำนวน 1 คน	
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1. นางพูนสุข ยมบ้านกวย	
คณะดุริยางคศาสตร์	1. น.ส.พาฝัน นุหัง	
วิทยาลัยนานาชาติ	1. นายประพจน์ ศิวะยิ่งสุวรรณ	
บัณฑิตวิทยาลัย	1. น.ส.มณฑิชา จันทร์ทนต์	
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	1. น.ส.ยุวดี เพ็ชรประไพ	
คณะวิทยาการจัดการ	ไม่มีผู้สมัคร ประเภทพนักงาน จำนวน 1 คน	
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร	1. ดร.ทัศนวรรณ พลวิรัตน์	
สำนักหอสมุดกลาง	1. นายจักรกริช อมศิริ	
หอศิลป์	1. นายเอกพงษ์ สกุลพันธุ์	
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี	1. นายชนิศร อีระชาติ	
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1. น.ส.จันทิมา เขมะนุเชษฐ์	
สำนักงานอธิการบดี	1. น.ส.ภัทรรณ เฉลยจรรยา 2. นายนิรันดร์ แสงพุ่ม 3. นายสรกิจ ไศภิตกุล	

๙

2.2 ผู้แทนคณะวิชา ส่วนงาน และสำนักงานอธิการบดี ที่มีผู้สมัครเกินจำนวนตามประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ให้จัดการเลือกตั้ง ได้แก่

- ไม่มี -

ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เกินจำนวนกรรมการ ประเภทคณาจารย์และประเภทพนักงาน ในคณะ ส่วนงาน หรือสำนักงานอธิการบดีที่กำหนดไว้ ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเลือกตั้ง จำนวนกรรมการ การอำนวยความสะดวก และการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงเฉพาะในคณะ ส่วนงาน หรือสำนักงานอธิการบดี และไม่ต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้ง กรรมการประเภทนั้น ๆ ที่ต้องเลือกตั้งในคราวนี้

ส่วนกรณีไม่มีผู้สมัครให้ถือว่าจำนวนกรรมการที่มีอยู่ครบเป็นองค์ประชุม และกรรมการที่ขาด อยู่เป็นตำแหน่งที่ว่างโดยอนุโลม และให้ดำเนินการเลือกตั้งทุกหกเดือน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการที่ขาดนั้นจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ทำการเลือกตั้งก็ได้ ทั้งนี้ ให้วาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามานั้น เริ่มตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้งและสิ้นสุดวาระเมื่อครบ สามปีตามวาระของกรรมการทั้งชุด

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย)

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์

ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน